

Số: 272/BC-HĐTĐKT

Hướng Hóa, ngày 08 tháng 6 năm 2018

BÁO CÁO

Công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm 2018 Phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018

I. Đánh giá việc triển khai phong trào thi đua và kết quả khen thưởng

1. Tổ chức thực hiện phong trào thi đua

Thực hiện Chỉ thị 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng”; Thấm nhuần lời kêu gọi của Bác Hồ: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua và những người thi đua là những người yêu nước nhất”, 6 tháng đầu năm 2018, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng huyện đã tham mưu cho Huyện ủy, UBND huyện phối hợp với Ủy ban mặt trận và các đoàn thể thường xuyên phát động, chỉ đạo kịp thời và sơ kết, tổng kết nhân rộng các phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn huyện một cách có hiệu quả thiết thực. Việc tuyên truyền, quán triệt Luật Thi đua Khen thưởng và các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, tỉnh và huyện đến tất cả các cơ quan, đơn vị, địa phương nề nếp, chặt chẽ.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức về công tác thi đua, khen thưởng trong tình hình mới, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát phong trào thi đua và công tác khen thưởng của các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị làm cho thi đua, khen thưởng thực sự là động lực tinh thần để các ngành, các địa phương, các đơn vị phấn đấu hoàn thành vượt mức chỉ tiêu kế hoạch được giao. Đã xây dựng và phát động phong trào thi đua yêu nước chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước. Hội đồng Thi đua huyện đã có công văn hướng dẫn về công tác thi đua theo từng thời điểm một cách kịp thời, có hiệu quả; Hướng dẫn tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái Quốc (11/6/1948 - 11/6/2018). Ban hành Kế hoạch Tổ chức phát động phong trào thi đua yêu nước chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Chiến thắng Khe Sanh - Giải phóng Hướng Hóa (09/7/1968-09/7/2018); Kế hoạch Phát động thi đua cao điểm 50 ngày chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Chiến thắng Khe Sanh - Giải phóng Hướng Hóa; Hướng dẫn tổng kết công tác thi đua, khen thưởng ngành giáo dục năm học 2017-2018; Tổ chức “Giải thưởng Mỹ thuật Thiếu nhi Việt Nam” huyện Hướng Hóa lần thứ X năm 2018; Phối hợp với đoàn Nghệ thuật Tổng hợp Quảng Trị tổ chức chương trình nghệ thuật mừng Đảng, mừng xuân năm 2018 trên địa bàn; Tổ chức Liên hoan Nghệ thuật quần chúng, chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Chiến thắng Khe Sanh - Giải phóng Hướng Hóa ... Tổ chức tốt các hoạt động hưởng ứng Ngày Quốc tế Hạnh phúc (20/3); Ngày Gia đình Việt Nam (28/6); Ngày sách Việt Nam (21/4)... Đẩy mạnh các hoạt động xã hội như “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”, xây dựng quỹ “Vì người nghèo”, thực hiện xóa nhà tạm bợ cho hộ nghèo, gương "Người tốt, việc tốt" trong mọi lĩnh vực. Đẩy mạnh phong trào văn hoá, văn nghệ thể dục thể thao quần chúng, khuyến học, khuyến tài. Thực hiện tốt việc xây dựng cơ quan, đơn vị đạt và giữ vững danh hiệu đơn vị văn hoá. Thi đua Bảo vệ an ninh Tổ quốc, phòng chống tội phạm; xây dựng cụm tuyến an toàn làm chủ, sẵn sàng

chiến đấu; Thực hiện tốt các phong trào thi đua xây dựng tổ chức Đảng, đoàn thể chính trị trong sạch vững mạnh, đảng viên tiên phong, gương mẫu...

2. Công tác thi đua, khen thưởng

Ngay từ đầu năm 2018, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng huyện đã tham mưu cho UBND huyện tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng và phát động phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Chiến thắng Khe Sanh - Giải phóng Hướng Hóa, ký kết giao ước thi đua giữa 09 Khối thi đua trong toàn huyện và trao thưởng cho một số tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc được Chủ tịch UBND huyện khen thưởng.

Trong 6 tháng đầu năm 2018, UBND huyện đã khen thưởng 162 tập thể và 808 cá nhân với tổng số tiền trên 500 triệu đồng. Trong đó, khen 72 tập thể và 573 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác năm 2017. Công nhận danh hiệu “Tập thể Lao động tiên tiến” cho 48 tập thể, danh hiệu “Đơn vị tiên tiến” cho 12 tập thể, danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” cho 83 cá nhân, danh hiệu “Lao động tiên tiến” cho 282 cá nhân và danh hiệu “Chiến sĩ tiên tiến” cho 75 cá nhân. Ngoài ra còn khen các phong trào tiêu biểu như khen thưởng các tập thể đã có nhiều đóng góp trong Liên hoan Nghệ thuật quần chúng, chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Chiến thắng Khe Sanh - Giải phóng Hướng Hóa; phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc; khen đợt cao điểm tấn công tội phạm bảo vệ Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018; khen công tác tài trợ và xây dựng trường học; khen các học sinh và giáo viên đạt thành tích cao trong học tập, khen đạt tiêu chuẩn xã, thị trấn phù hợp với trẻ em, khen công tác Khuyến học - Khuyến tài, khen công tác chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân...

Tiếp tục thực hiện phân công Khối thi đua huyện năm 2018 và phụ trách Trưởng Khối Thi đua các huyện, thị xã, thành phố năm 2018.

Đăng ký thi đua năm 2018 về Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh; Khối thi đua các huyện, thị xã, thành phố.

Được UBND tỉnh tặng danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp tỉnh cho 05 cá nhân, tặng Bằng khen cho 03 tập thể và 10 cá nhân, tặng danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc cho 17 tập thể, tặng Cờ thi đua cho 02 tập thể.

Được UBND tỉnh biểu dương, khen thưởng trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho 02 tập thể và 03 cá nhân, nhân dịp Kỷ niệm 70 năm ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi Thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2018).

Đang tổng hợp hồ sơ và chuẩn bị họp xét khen thưởng đối với các cấp trong công tác Giáo dục và Đào tạo năm học 2017-2018.

II. Kế hoạch thời gian tới

1. Tiếp tục quán triệt và thực hiện tốt Chỉ thị 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen thưởng”; Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ và các văn bản khác của Trung ương, của tỉnh về công tác thi đua, khen thưởng... nhằm nâng cao hơn nữa nhận thức về vai trò và tác dụng, động lực to lớn của thi đua khen thưởng đối với đời sống xã hội, để các cấp các ngành thấy rõ trách nhiệm, sự cần thiết phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức phong trào thi đua với tinh thần: “Đồng thuận cao, thi đua giỏi, về đích sớm”;

2. Tổ chức tổng kết phong trào thi đua yêu nước chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Chiến thắng Khe Sanh - Giải phóng Hương Hóa (09/7/1968-09/7/2018); tổng kết công tác thi đua, khen thưởng ngành Giáo dục và Đào tạo năm học 2017-2018; tổ chức thực hiện sơ kết 10 năm “Ngày Biên phòng toàn dân” giai đoạn 2009 - 2019; thường xuyên tổ chức tốt kiểm tra, đôn đốc để phong trào thi đua và công tác khen thưởng hoạt động tốt, khách quan.

3. Cùng với việc triển khai các phong trào thi đua thường xuyên, tập trung đẩy mạnh việc tổ chức phát động và thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “Chung sức xây dựng nông thôn mới” do Thủ tướng Chính phủ phát động, các phong trào thi đua chào mừng các sự kiện kỷ niệm lớn của tỉnh và huyện năm 2018.

4. Tổ chức bồi dưỡng và nhân rộng điển hình tiến trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Đẩy mạnh phong trào học tập, lao động sáng tạo làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, thi đua thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, chống tham nhũng; cải tiến công tác quản lý, cải tiến lề lối làm việc đảm bảo minh bạch và hiệu quả. Tổ chức các đợt thi đua chuyên đề, từng đợt và đợt xuất vừa tạo điểm nhấn của phong trào thi đua, vừa tập trung giải quyết các vấn đề bức xúc, cốt lõi đang đặt ra để đảm bảo phát triển kinh tế, ổn định quốc phòng - an ninh và an sinh xã hội. Thi đua chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, tham gia xây dựng đời sống ở khu dân cư và cơ quan làm việc, đấu tranh chống mọi biểu hiện tiêu cực và tệ nạn xã hội, kiềm chế tai nạn giao thông.

5. Phối hợp với Mặt trận và các đoàn thể, các ngành và địa phương xây dựng kế hoạch và chương trình phát động phong trào thi đua trên các lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn, phong trào sản xuất kinh doanh giỏi trong các doanh nghiệp, trong hệ thống giáo dục, y tế, văn hóa - xã hội; trong tầng lớp thanh niên, lực lượng vũ trang, các đoàn thể.

6. Tổ chức tốt và hoàn thành công tác thi đua khen thưởng năm 2018 theo đúng thời gian quy định. Tổ chức tốt việc khen thưởng theo chuyên đề và khen đợt xuất nhằm biểu dương kịp thời người tốt, việc tốt.

Trên đây là báo cáo tình hình thực hiện công tác Thi đua - khen thưởng 6 tháng đầu năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018 của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng huyện Hương Hóa./.

Nơi nhận:

- Ban TĐKT tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Lưu KT, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG TĐ - KT
CHỦ TỊCH**



Đặng Trọng Vân